

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH BẮC GIANG**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 06/CT-UBND

*Bắc Giang, ngày 15 tháng 8 năm 2008*

### **CHỈ THỊ**

**Về việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát giá cả thị trường, xử lý các hành vi đầu cơ, găm hàng, đưa tin thất thiệt để thu lợi bất chính**

Thực hiện Công điện số 1245/CD-TTg ngày 03/8/2008 và Công điện số 1063/CD-TTg ngày 08/7/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường kiểm tra, giám sát các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh tuân thủ quy định của pháp luật về quản lý giá, phát hiện kịp thời các hành vi đầu cơ, găm hàng, đưa tin thất thiệt nhằm đẩy giá bán lên cao để thu lợi bất chính. Trong thời gian qua lãnh đạo các ngành và địa phương đã tích cực, chủ động triển khai các biện pháp thúc đẩy sản xuất, bình ổn giá cả thị trường, đặc biệt trước khi Nhà nước điều chỉnh tăng giá bán lẻ xăng dầu không phát hiện hiện tượng đầu cơ, găm hàng, đưa tin thất thiệt nhằm đẩy giá bán lên cao thu lợi bất chính; tuy nhiên giá cả một số mặt hàng thiết yếu vẫn ở mức cao. Để thực hiện có hiệu quả các biện pháp kiềm chế lạm phát, tăng giá hàng hoá góp phần ổn định thị trường, đảm bảo an sinh xã hội, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh tập trung làm tốt các công việc sau:

1. Sở Công Thương chủ trì phối hợp với các sở: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Công an tỉnh, Cục Thuế chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát giá cả thị trường, nhất thiết không để xảy ra tình trạng đầu cơ, găm hàng, tăng giá tùy tiện, bất hợp lý. Tập trung vào các mặt hàng xăng dầu, sắt thép, xi măng, phân bón, thuốc trừ sâu, thuốc chữa bệnh và sữa tại các địa bàn trọng điểm như thành phố Bắc Giang, thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn, thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hoà.

2. Sở Tài chính thường xuyên theo dõi tình hình biến động giá cả, hàng hoá, dịch vụ, đặc biệt là các mặt hàng thiết yếu đối với đời sống nhân dân và những sản phẩm, dịch vụ chủ yếu là đầu vào của nhiều ngành sản xuất kinh doanh tại địa phương để kịp thời tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện bình ổn giá tại địa phương.

Phối hợp với ngành có liên quan Chi cục Quản lý thị trường, Cục Thuế và Công an tỉnh tăng cường kiểm tra, kiểm soát giá cả thị trường, phát hiện kịp thời các trường hợp độc quyền, phá giá, cạnh tranh không đúng pháp luật về giá, đầu cơ trục lợi.

3. Sở Giao thông vận tải chủ trì phối hợp với các ngành liên quan, tổ chức thanh tra, kiểm tra đối với các doanh nghiệp kinh doanh vận tải xử lý nghiêm các trường hợp tăng giá cước vận tải quá mức, bất hợp lý.

4. Các cơ quan Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Bắc Giang tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, đảm bảo việc đưa tin chính xác, kịp thời để các doanh

nghiệp và người tiêu dùng hiểu rõ và đồng thuận với chủ trương, biện pháp kiểm chế tăng giá, ổn định thị trường của Nhà nước.

5. Chủ tịch UBND huyện, thành phố chỉ đạo các lực lượng chức năng trên địa bàn, thường xuyên kiểm tra, giám sát các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý giá trên địa bàn. Tập trung những hàng hoá thuộc nhóm các mặt hàng thiết yếu trực tiếp ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống nhân dân như xăng dầu, sắt thép, xi măng, phân bón, thuốc trừ sâu, thuốc chữa bệnh, lương thực và thực phẩm. Phát hiện kịp thời các hành vi đầu cơ, găm hàng, sản xuất, buôn bán hàng giả, đưa tin thất thiệt nhằm đẩy giá bán hàng lên cao thu lợi bất chính; xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật kể cả thu hồi giấy phép kinh doanh hoặc đề nghị cơ quan chức năng truy cứu trách nhiệm hình sự.

Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về tình hình đầu cơ, găm hàng, đưa tin thất thiệt đẩy giá tăng cao bất hợp lý, nhất là đối với các mặt hàng thiết yếu, gây tâm lý hoang mang lo lắng, làm ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất và đời sống của nhân dân trên địa bàn.

6. Các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh chủ động tổ chức sản xuất kinh doanh, tiết kiệm chi phí, giảm giá thành sản phẩm, không đầu cơ, găm hàng, đưa tin thất thiệt để tăng giá thu lợi bất chính; chấp hành đúng quy định của pháp luật trong hoạt động sản xuất kinh doanh góp phần ổn định thị trường, kiểm chế lạm phát.

7. Thủ trưởng các Sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thành phố, người đứng đầu các tổ chức và cá nhân sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này.

Giám đốc Sở Công Thương đôn đốc, kiểm tra và tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện lên Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định./.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Bùi Văn Hạnh**